

# Giải đáp: Viêm cổ tử cung khi mang thai có nguy hiểm không?

“Chào chuyên gia, tôi 24 tuổi và mới cưới được 5 tháng. Trước đó, tôi gặp phải viêm cổ tử cung và có chữa nhưng vẫn căng thẳng về xác suất mang bầu. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi con gái mắc bệnh nhiễm trùng cổ tử cung có có bầu được không? Xin cảm ơn các bác sĩ.” - Thanh Huyền - Hà Nội.

Khúc mắc của bạn Thanh Huyền đã được chuyển đến chuyên gia chuyên khoa của Phòng khám Thái Hà

Trước hết, bạn cần thiết nắm rõ thông tin chi tiết về căn bệnh viêm cổ tử cung. Đây là căn bệnh thường gặp ở con gái và tỷ lệ phụ nữ bị bệnh này luôn rất cao. Viêm cổ tử cung sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh sản của đàn bà. Câu trả lời giúp vấn đề nhiễm trùng cổ tử cung có mang thai được không sẽ được giải đáp ngay sau đây.



## Viêm cổ tử cung và những thông tin cần biết

Tỷ lệ con gái mắc bệnh nhiễm trùng tử cung hiện tại càng có xu hướng tăng. Chính Bởi vậy, việc tìm hiểu về triệu chứng cũng như nguyên do mắc viêm nhiễm tử cung là điều rất cần, hãy trang gặp phải cho mình các kiến thức cơ bản để phòng ngừa căn bệnh này.

Tử cung (hay còn gọi là dạ con) là bộ phận quan trọng trong hệ thống cơ quan sinh dục nữ. Cơ quan này nằm giữa trực tràng và bàng quang, có hình quả lê úp ngược với phần to ở Trên đây gọi là đáy tử cung, phần dưới là cổ tử cung. Cổ tử cung rất quan trọng đối với đối tượng chị em nữ giới. Chúng có vai trò không thể thiếu trong tính mệnh sinh sản của người bệnh mẹ. Đây là nơi bào thai hình thành, giúp bé biến chuyển an toàn và ổn định trong suốt hơn 9 tháng đối tượng mẹ mang thai.

Viêm cổ tử cung là tình trạng cổ tử cung mắc phải nhiễm trùng, sưng tấy, mưng mủ,... Với các vi khuẩn, virus, nấm ký sinh,... Căn nguyên có thể là bởi chị em vệ sinh cô bé sai giải pháp, giao hợp không lành mạnh, nạo phá thai chui cũng có có nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng cổ tử cung rất cao.

## Viêm cổ tử cung có mang thai được không?

Hầu hết chị em mắc Căn bệnh viêm cổ tử cung Đều đang trong tuổi sinh đẻ, chính Bởi vậy, nhiều lần người luôn vấn đề Nhiễm trùng cổ tử cung có mang thai được không. Chuyên gia chuyên khoa của chúng tôi xin giải đáp vấn đề như sau:

Nhiễm trùng cổ tử cung mãn tính sẽ khiến cho tỷ lệ đàn bà mắc phải vô sinh rất cao. Hơn nữa, câu hỏi có bầu khi mắc phải nhiễm trùng cổ tử cung còn phụ thuộc rất nhiều lần yếu tố không giống như độ tuổi, thể trạng, mức độ bệnh, cách chữa căn bệnh,...

Nếu bạn đã mắc phải viêm nhiễm cổ tử cung và được chữa trị triệt để, hay viêm cổ tử cung thể nhẹ thì sẽ không ảnh hưởng lớn đến việc có bầu. Nếu đã có tiền sử mắc phải, tốt hơn hết bạn vẫn nên đi khám lại để chắc chắn việc có thai không chịu ảnh hưởng không tốt từ viêm cổ tử cung.

Trong trường hợp bị mắc nhiễm trùng cổ tử cung, đối tượng mẹ cần phải chữa trị dứt điểm căn bệnh hoàn toàn trước khi mang bầu để bảo vệ an toàn giúp cả mẹ và bé. Thời kỳ có bầu khi mắc nhiễm trùng cổ tử cung sẽ có nguy cơ sảy thai cao, nhiều lần vi rút xâm nhập tuân thủ dị tật thai nhi, viêm rất hiểm nguy. Như vậy, viêm nhiễm cổ tử cung hoàn toàn không được có thai. Nếu trong trường hợp người bệnh mẹ mắc nhiễm trùng cổ tử cung khi đã có bầu cần đi khám ngay để có phương án chữa nhanh chóng.

## Viêm cổ tử cung khi mang thai có nguy hiểm không?

Có thai là thời kỳ rất nhạy cảm và cần phải đặc biệt lưu ý nếu thai phụ không may mắc những bệnh lý viêm nhiễm.

Khi mang thai bị viêm cổ tử cung có nguy hiểm không? nếu không có biện pháp can thiệp, chữa trị sớm thì sẽ có tác động không có lợi tới sự tiến triển của thai nhi.

Cụ thể:

- Nếu mẹ gặp phải viêm cổ tử cung khi có bầu nấm Candida, con sinh luôn có thể bị nấm dính vào niêm mạc mềm gây nấm đường miệng hoặc nhiễm trùng da do nấm.
- Hiểm nguy hơn, thai nhi có thể bị suy dinh dưỡng hoặc tăng nguy cơ sinh non, sức đề kháng yếu, viêm nhiễm phổi bởi nấm.
- Nếu mẹ bị viêm cổ tử cung bởi lậu cầu, vi khuẩn từ dịch tiết tại đường sinh dục của mẹ có thể xâm nhập vào mắt trẻ sơ sinh tạo nên tình trạng viêm kết mạc mắt, khiến cho mắt trẻ bị sung huyết, có mủ vàng, gây ảnh hưởng đến thị lực của trẻ.
- Nguy cơ vỡ màng ối sớm, viêm nhiễm nước ối, bào thai...Gây nhiễm trùng bào thai dẫn tới nguy cơ sinh non cao.
- Viêm nhiễm cổ tử cung khi mang bầu cũng tuân thủ giảm sự đàn hồi của tử cung nên cũng tăng nguy cơ sảy thai hơn so với bình thường.

## Điều trị viêm cổ tử cung như thế nào?

Viêm sản phụ khoa dù ở người bệnh thường luôn người bệnh đang có bầu thì phát hiện sớm sẽ cho kết quả trị nhanh hơn, tốt hơn.

- Đối với viêm cổ tử cung cấp tính, các bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng thuốc trị là chủ yếu. Luôn là kết hợp giữa thuốc kháng sinh uống và thuốc đặt sản phụ khoa để tăng tác dụng tốt chữa trị.
- Đối với viêm cổ tử cung mãn tính, bác sĩ vẫn chỉ định chữa trị viêm nhiễm cổ tử cung kết hợp những dung dịch đặc trị để vệ sinh vùng kín. Do đơn giản trong thời gian thai kỳ, bạn gái không thể áp dụng những biện pháp ngoại khoa, xâm lấn. Việc chữa trị ngoại khoa có thể tiến hành dưới khi đã sinh bé.

Ngoài ra, các chị em phụ nữ cũng cần có biện pháp ngăn ngừa viêm nhiễm cổ tử cung khi mang thai để giảm thiểu tối đa tình trạng viêm nhiễm cổ tử cung.

Để phòng bệnh viêm cổ tử cung khi mang thai, chị em nên:

- Lưu ý vệ sinh bộ phận sinh dục đúng cách, sạch sẽ.
- Chọn đồ lót có chất liệu thoáng mát, độ thấm hút tốt.
- Tránh sử dụng những dung dịch vệ sinh có chất tẩy rửa mạnh
- Hạn chế ăn đường, đồ ngọt để tránh tăng lượng bài tiết tại cô bé
- Ăn rất nhiều lần sữa chua sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng vùng kín rất lợi ích tốt
- Khi nhận biết viêm phụ khoa nên tránh quan hệ vợ chồng.

- Kiên trì điều trị cho tới khi căn bệnh dứt điểm.

Nhiễm trùng cổ tử cung khi có bầu Nếu đừng nên chữa trị sớm và đúng phương pháp sẽ tác động xấu tới sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Bởi vậy nếu nhận thấy triệu chứng bất thường, chị em nên chủ động đi khám sớm để được giải đáp và trị kịp thời. Tuyệt đối không nên tự ý mua và dùng thuốc do có thể gây hại giúp thai nhi

chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung:<https://pkphukhoa.org/13-cach-chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-tai-nha-102341.html>

Viêm âm đạo là gì:<https://pkphukhoa.org/viem-am-dao-la-gi-dia-chi-dieu-tri-viem-am-dao-tai-ha-noi-102342.html>

Chữa viêm âm đạo:<https://pkphukhoa.org/11-cach-chua-viem-am-dao-tai-nha-hieu-qua-102340.html>

Khám phụ khoa là gì:<https://pkphukhoa.org/kham-phu-khoa-la-gi-quy-trinh-kham-phu-khoa-nhu-the-nao-102339.html>

phòng khám sản phụ khoa Hà Nội:<https://pkphukhoa.org/phong-kham-san-phu-khoa-ha-noi-102336.html>

bác sĩ khám phụ khoa giỏi:<http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/top-7-bac-si-kham-phu-khoa-gioi-o-ha-noi>

tư vấn phụ khoa:<http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/tu-van-phu-khoa>

Đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung hết bao nhiêu tiền:<https://www.edili-cassa.re.it/web/dakhoathaiha/bacsi/-/blogs/-ot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-het-bao-nhieu-tien-?>

<Đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung có đau không:<https://www.edili-cassa.re.it/web/dakhoathaiha/bacsi/-/blogs/-ot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-co-au-khong-?>